

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เรื่อง ประกาศเลื่อนการจัดงาน SILMO Bangkok 2020 ออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ
เรียน บรรณานิการ และสื่อมวลชนทุกท่าน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 และข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศไทย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จำกัด ได้มีกำหนดการจัดงาน SILMO Bangkok 2020 – งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านแวนตาระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อการจัดงานแสดงสินค้าตามวันและเวลาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

งาน SILMO Bangkok 2020 เป็นงานจัดแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งผู้แสดงสินค้าภายในงานเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศมากถึง 90% ของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าในแต่ละปี คณะผู้จัดงานฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐและองค์การอนามัยโลก **จึงได้มีข้อสรุปในการเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ** และเชื่อว่าจะส่งผลดีที่สุดต่อผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมชมงาน และทีมงานทุกภาคส่วนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

คณะผู้จัดงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงาน SILMO Bangkok 2020 เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน SILMO Bangkok 2020 กรุณาติดต่อ คุณรัชพล จันทรประสิทธิ์ โทร 02-833-6390 โทรศัพท์มือถือ 9 1 9 2 - 5 4 9 - 0 6 1 tatchapholc@impact.co.th หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.silmobangkok.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอแสดงความนับถือ

Tatchapholc.

รัชพล จันทรประสิทธิ์

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
กัญญ์ศิริ แกนทอง .โทร (หนัง)02-833-5308 อีเมล kannsiris.impact.co.th

เกี่ยวกับผู้จัดงาน

SILMO International ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยการรวมตัวจัดตั้งของกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแว่นตา ประเทศฝรั่งเศส จัดงาน SILMO Paris ขึ้น โดยมีผู้ร่วมจัดงาน คือ บริษัท คอมเอกซ์โพเซียม หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจของประเศยุโรป มากกว่า 114 งาน สำหรับประชาชนทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ครอบคลุม 18 ประเภทธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ติดอันดับการจัดงาน 5 ใน 10 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส

www.comexposium.com



บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์โปซิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์โปซิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงานอีเว้นท์ต่างๆ อิมแพ็ค ได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม

www.impact.co.th